
 
ส าเนา 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2564  ครั งที่ 1  

วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2564 
  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน 

ผู้มาประชุม 
ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายยงยุทธ    ดีคําวงค ์ ประธานสภา อบต.น้ําเกี๋ยน ยงยุทธ    ดีคําวงค์  
2 นายกัณหา    ธนะวงค ์ รองประธานสภา อบต.น้ําเกี๋ยน กัณหา    ธนะวงค์  
3 นายไชยรตัน์  ดีอิ่นคํา สมาชิกสภา อบต.น้ําเกีย๋น ไชยรัตน์  ดีอิ่นคํา  
4 นายพัฒน์     คํานนฐี สมาชิกสภา อบต.น้ําเกีย๋น พัฒน์   คํานนฐี  
5 นางสุภาพ    ใจจันทร์ สมาชิกสภา อบต.น้ําเกีย๋น สุภาพ  ใจจันทร ์  
6 นายสันต์      ศรสดีา สมาชิกสภา อบต.น้ําเกีย๋น สันต์    ศรสดีา  
7 นางขันทอง   ดีพิชัย สมาชิกสภา อบต.น้ําเกีย๋น ขันทอง   ดีพิชัย  
8 นายสุชาติ    ดีสดุหล้า สมาชิกสภา อบต.น้ําเกีย๋น สุชาติ    ดีสุดหล้า  
9 ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา เลขานุการสภา อบต.น้ําเกี๋ยน ส.ต.อ.เสง่ียม  สายอุทธา  
ผู้ไม่มาประชุม  ผู้ขาดประชุม  ผู้ลาประชุม   ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล้าดับ ชื่อ-สกลุ ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมังกร    ดีปินตา นายก อบต.น้ําเกี๋ยน มังกร    ดีปินตา  
2 นายสมพงษ์  กันทะ รองนายก อบต.น้ําเกี๋ยน สมพงษ์  กันทะ  
3 นางเมฆขลา  ดีปินตา รองนายก อบต.น้ําเกี๋ยน เมฆขลา  ดีปินตา  
4 นางธิดารัตน์  คําเฟื่องฟ ู เลขานุการนายก อบต.น้ําเกีย๋น ธิดารัตน์  คําเฟื่องฟ ู  
5 นายผ่อง มหาวงศนันท์ กํานันตําบลน้ําเกี๋ยน ผ่อง มหาวงศนันท์  
6 นายจิตติกร  ลําทะสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่1 จิตติกร  ลาํทะสอน  
7 นายพิสูจน์ เกียนเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่3 พิสูจน์ เกียนเรือน  
8 นายปรีชา  ดีสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ปรีชา  ดีสม  
9 นายต๋อม คณุะยศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที ่2 ต๋อม คุณะยศ  

10 นางสุวลักษณ์  สนทมิ ผอ.กองคลัง อบต.น้ําเกี๋ยน สุวลักษณ์  สนทิม  
11 นางธัญชนก ศรีทองสุข หน.สป.อบต.น้าํเกี๋ยน ธัญชนก ศรีทองสุข  
12 นางสาวทิวาวรรณ  ลําคํา นักวิชาการศึกษาฯ ทิวาวรรณ  ลาํคํา  
13 นายณรงค์กร  ดีสุยา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ณรงค์กร  ดสีุยา  
14 นายสมบรูณ์ ศรสดีา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น บ้านต้นกอกหมูท่ี่ 3 สมบูรณ์ ศรสีดา  
15 นางอนงค์ ด้วงทอง สารวัตรกํานัน ต.น้ําเกี๋ยน อนงค์ ด้วงทอง  
16 นางสุภาพร  ชิณะวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุภาพร  ชิณะวงศ์  
17 นายศาสตรา สินันตา ผอ.กองการศึกษาฯ ศาสตรา สินันตา  
18 นายศรรัก  รินทร์รัชต นักวิชาการพัสดุฯ ศรรัก  รินทรร์ัชต  
19 นายธนพงษ์ คงบุญวัฒนาภรณ ์ นักพัฒนาชุมชนฯ ธนพงษ์ คงบุญวัฒนาภรณ ์  
20 นางอมรรัตน์  ดีปินตา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิการ อมรรัตน์  ดีปินตา  
21 นายอดิศร   ศรีจันทร์ด ี ผอ.กองช่าง อบต.น้ําเกี๋ยน อดิศร   ศรีจันทรด์ ี  
22 นางอัญชลี  ปันทา นักวิชาการเงินและบญัชีฯ อัญชลี  ปันทา  
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  ………………………………………………………………………….. 
เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่า 

ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม  และเชิญท่านประธานสภาฯดําเนินการประชุมต่อไป  
 
เริ่มการประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําปี 2564  ครั้ง
แรก ซึ่งมเีรื่องที่จะพิจารณาและปรึกษาหารือกันหลายเรื่องและก่อนที่จะได้ดําเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไปนั้น เนื่องจากมีพนักงานส่วนตําบลโอนย้ายมาดํารงตําแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําเกี๋ยน จึงขอให้นักวิชาการศึกษาได้แนะนําตัวให้กับที่ประชุมได้รับทราบ 

   นักวิชาการศึกษา นางสาวทิวาวรรณ  ลําคํา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้
แนะนําตัวเองและยินดีที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  

4/2563 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563   
ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้

ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว  และได้ปิดประกาศไว้หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  มีท่านใดจะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ  จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง  7  คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและลงลายมือชื่อไว้ในรายงานการประชุมเป็น

หลักฐาน  และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือคําใดๆ  ประโยคใดที่ไม่
สมควรจะเปิดเผย  หรือให้มีการโฆษณาประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่
ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด ด้วย
วิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง 
ประธานสภาฯ ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป 
 

   ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติค้างพิจารณา 
   ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะพิจารณาอย่างใด 
   ที่ประชุม รับทราบ 
    
 

ระเบียบวาระท่ี 4…/ 
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   ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 จึงขอให้
ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายก อบต.  กล่าวกับท่านประธานสภาสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมว่า โดยที่การดําเนินกิจการต่างๆในพ้ืนที่ 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงเห็นสมควรกําหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้
เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปสําหรับให้ผู้ดําเนิน
กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่เห็นสมควรตามสภาพ
พ้ืนที่ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ.2564 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนได้พิจารณาต่อไป สําหรับ
รายละเอียดนั้นขออนุญาตต่อท่านประธานสภาฯให้หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ํา
เกี๋ยนเป็นผู้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมแทน 

ประธานสภาฯ  อนุญาตให้ดําเนินการแทนได้ 
หัวหน้าส้านักปลัด นางธัญชนก ศรีทองสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง 

ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2564 โดยละเอียดตั้งแต่หัวข้อแรก คําจํากัดความ และ
รายละเอียดของเนื้อหาจนครบทุกรายการ มีทั้งหมดจํานวน 34 ข้อ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและแบบคําขอต่างๆจนครบทุกรายการ 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนได้พิจารณาตามรายละเอียดในหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.
2564 ทีผู่้บริหารและตัวแทนนําเสนอรายละเอียดมาจนครบทุกรายการแล้ว ในชั้นนี้มีท่านใดประสงค์
จะอภิปรายหรือซักถามก็ขอเชิญ 

ที่ประชุม  -นายไชยรัตน์ ดีอ่ินคํา สมาชิกสภาฯ กล่าวกับท่านประธานสภาและขออนุญาตสอบถามผู้บริหารกรณี 
การประกอบอาหารในโรงเรียนนั้นยกเว้นต้องมีการควบคุมหรือไม่ อย่างไร 

นายก อบต.  กล่าวกับท่านประธานสภาและตอบข้อซักถามว่าการประกอบอาหารในโรงเรียนถือว่าไม่อยู่ในกิจการที่ 
ต้องควบคุมเทียบได้กับการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเนื่องจากเป็นการบริการเฉพาะเด็กนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียนเท่านั้น แต่ทั้งนี้ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติ มีการควบคุมของ
เสียหรือมลภิษใดๆไม่ให้เกิดผลกระทบ จนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืนหรือผู้อยู่อาศัย 

ที่ประชุม  -นางสุภาพ ใจจันทร์ สมาชิกสภาฯ กล่าวกับท่านประธานสภาและขออนุญาตสอบถามผู้บริหารในส่วน 
ของค่าธรรมเนียมนั้นได้ใช้อะไรในการกําหนดความเหมาะสม 

นายก อบต.  กล่าวกับท่านประธานสภาฯและตอบข้อซักถามว่าในการกําหนดค่าธรรมเนียมต่างๆได้ยึดตาม 
หลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายที่ให้อํานาจไว้ ประกอบกับข้อมูลในการดําเนินการในพ้ืนที่ และได้
เทียบเคียงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ หลายส่วนเห็นว่าเหมาะสมแล้วจึง
ได้กําหนดเป็นอัตราค่าธรรมเนียมไว้ ทั้งนี้หากท่านใดเห็นว่าไม่เหมาะสมหากมีหลักเกณฑ์หรือเหตุผลที่
สมควรก็ยังสามารถเสนอปรับเปลี่ยนได้  

ที่ประชุม…/ 
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ที่ประชุม  -นายพัฒน์ คํานนฐี สมาชิกสภา กล่าวกับท่านประธานสภาว่าในส่วนตัวแล้วเห็นว่ามีหลายกิจการท่ี 

ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่จําเป็นต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้ก่อผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสภาพแวดล้อม  
สําหรับค่าธรรมเนียมนั้นก็เห็นว่าเหมาะสมแล้ว  

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณผู้บริหารและสอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนและผู้เข้าร่วม 
ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจสอบ
องค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วขอให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 หรือไม่ โดยให้
ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม มีมตริับหลักการด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนน  
มีมติไม่รับหลักการ - คะแนน  
งดออกเสียง - คะแนน  

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและหารือท่ีประชุมว่าเนื่องจากเป็นข้อบัญญัติที่
ไม่ใช่เรื่องการเงินจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดหรือว่าจะพิจารณาในวาระที่สองขั้นแปรญัตติและวาระ
ที่สามขั้นลงมติในคราวต่อไป 

ที่ประชุม  นายกัณหา ธนะวงค์ สมาชิกสภาเสนอว่าเนื่องจากมีรายละเอียดเนื้อหาค่อนข้างมากเห็นควรให้มีการ 
พิจารณาในวาระที่สองและวาระท่ีสามในครั้งต่อไป และที่ประชุมส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนและผู้เข้าร่วมประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือ 
สอบถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงขอให้ลงมติว่าจะเห็นชอบให้มีการพิจารณาใน
วาระท่ีสองและท่ีสามในการประชุมครั้งต่อไปตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ 

ที่ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเสียง 8 คะแนนเสียง เห็นชอบตามท่ีเสนอมา 
ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนและผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งที่ 

ประชุมว่าลําดับต่อไปขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
กําหนดจํานวนและสัดส่วนคณะกรรมการและกําหนดระยะเวลาแปรญัตติต่อไป 

ที่ประชุม  ได้ปรึกษาหารือแล้วมีมติเป็ฯเอกฉันท์ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 7 คน ประกอบด้วย  
ตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน 3 คน ตัวแทนฝ่ายบริหาร 2 คน ตัวแทนส่วน
ราชการในพ้ืนที่ 1 คน ตัวแทนของพนักงานส่วนตําบล 1 คน โดยกําหนดระยะเวลาแปรญัตติจํานวน 
5 วัน นับแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 
16.30 น.โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะแปรญัตติยื่นคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการได้ตามระยะเวลาที่
กําหนด  

ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมว่าลําดับต่อไปขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ตามสัดส่วนที่
กําหนดมาขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาทีละคนต่อไป 

ที่ประชุม นายสันต์ ศรสีดา เสนอชื่อนายกัณหา ธนะวงค์ โดยมีนายพัฒน์ คํานนฐี และนางขันทอง ดีพิชัย 
เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา…/ 
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ประธานสภาฯ  ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯคนต่อไป 
ที่ประชุม นางขันทอง ดีพิชัย เสนอชื่อนายสุชาติ ดีสุดหล้า ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

น้ําเกี๋ยน โดยมีนายไชยรัตน์ ดีอ่ินคํา และ นางสุภาพ ใจจันทร์ เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯคนต่อไป 
ที่ประชุม นายพัฒน์ คํานนฐี เสนอชื่อนางสุภาพ ใจจันทร์ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

น้ําเกี๋ยน โดยมีนายสุชาติ ดีสุดหล้า และ นายสันต์ ศรสีดา เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯคนต่อไป 
ที่ประชุม นายไชยรัตน์ คํานนฐี เสนอชื่อนางเมฆขลา ดีปินตา ตําแน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

น้ําเกี๋ยน โดยมีนายกัณหา ธนะวงค ์และนายพัฒน์ คํานนฐี เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯคนต่อไป 
ที่ประชุม นายกัณหา ธนะวงค์ เสนอชื่อนายสมพงษ์ กันทะ ตําแน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

น้ําเกี๋ยน โดยมีนายยงยุทธ ดีคําวงค์ และนายสุชาติ ดีสุดหล้า เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ที่ประชุม นางสุภาพ ใจจันทร์ เสนอชื่อนายณรงค์กร ดีสุยา ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีนางขันทอง ดีพิชัย และนายไชยรัตน์ ดีอ่ินคํา เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯคนต่อไป 
ที่ประชุม นายสุชาติ ดีสุดหล้า เสนอชื่อนางธัญชนก ศรีทองสุข ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลน้ําเกี๋ยน โดยมีนายสันต์ ศรสีดา และนายกัณหา ธนะวงค์ เป็นผู้รับรอง 
ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกทําหน้าที่ให้ดี 

ที่สุดและสอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  นายมังกร ดีปินตา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน แจ้งที่ประชุมว่าจะได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ให้กับ
ทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาคมและรับทราบรวมถึงหากจะมีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการ
พิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป รวมถึงจะนําลงในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอีกช่องทางหนึ่ง จึงขอรบกวนให้ผู้นําทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทุกหมู่บ้านทราบต่อไป 
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ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณทุกท่านและเห็นด้วยกับผู้บริหารที่จะได้จัดส่งให้ประชาคมได้ตรวจสอบก่อน และ 
สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงแจ้งที่ประชุมทราบว่าก่อนที่จะเข้าสู่
การพิจารณาในวาระต่อไปนั้น เนื่องจากได้เวลาอาหารกลางวันแล้วแต่ระเบียบวาระการประชุมยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ จึงสั่งพักการประชุมชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และนัดประชุมต่อ
ในเวลา 13.00 น. 

พักการประชุมชั่วคราว เวลา 12.15 น. 
เริ่มการประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 
ประธานสภาฯ  เห็นว่าที่ประชุมพร้อมแล้วจึงดําเนินการประชุมต่อ 

4.2 การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้าชี แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จึงขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายก อบต.  กล่าวกับท่านประธานและที่ประชุมว่า เนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องขอให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ตําบลน้ําเกี๋ยนได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หลายรายการ สําหรับ
รายละเอียดนั้น ขออนุญาตท่านประธานสภาให้นักวิชาการพัสดุเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมแทนตนเอง 

ประธานสภาฯ  อนุญาตให้ดําเนินการได้ 
นายศรรัก รินทร์รัชต กล่าวกับท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องมีการโอน 
(นักวิชาการพัสดุฯ) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนพิจารณาโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1.โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติดตําบลน้ําเกี๋ยน ตั้งไว้ 

80,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่า
จัดสถานที่ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆฯลฯทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หน้า 110 ลําดับที่ 23 

 มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จํานวน 80,000  บาท เสนอขอให้โอนลดในครั้งนี้ 
จํานวน 80,000 บาท  

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
2.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย โดยมีค่าใช้จ่ายตาม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ประกวดทักษะการแสดงต่างๆในงานวันเด็กแห่งชาติฯโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นฯลฯ 
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ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ

แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)หน้า 98 ลําดับที่ 14 

 มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จํานวน 20,000  บาท เสนอขอให้โอนลดในครั้งนี้ 
จํานวน 20,000 บาท 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ  
3.วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึก

ข้อมูลเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป 
เช่น RAM คัตซีทฟีดเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์(Card)เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบ
ซีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น ฯลฯทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หรือที่แก้ไข/ระเบียบ/
หนังสือที่เก่ียวข้อง  

 มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จํานวน 30,000  บาท เสนอขอให้โอนลดในครั้งนี้ 
จํานวน 7,500 บาท 

    รวมงบประมาณท่ีเสนอขอโอนลดทั้งสามรายการ จํานวน 107,500 บาท เพื่อเสนอขอ 
อนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงขึ้นใหม่ 2 รายการคือ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สํานักงาน ต้ังเพ่ิมไว้ 107,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
1.)จัดซื้อโต๊ะขนาดกว้าง 75 ซม.ยาว 180 ซม.สูง 75 ซม.จํานวน 20 ตัวๆละ 4,500 บาท 

เป็นเงิน 88,000 บาท 
-หน้าโต๊ะทําจากแผ่นสแตนเลส หนา 0.70 ม. 
-ขอบหนา 4 ซม. 
-โครงขาทําจากท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาด 30x30 มม. หนา 1 มม. 
-มีปุ่มปรับระดับรองขาโต๊ะ 
2.)จัดซื้อเก้าอ้ีแถว ขนาด 4 ที่นั่ง แบบมีแขน จํานวน 3 ตัวๆละ 6,500 บาท เป็นเงิน 

19,500 บาท 
นายก อบต.  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากท่ีมีใช้อยู่ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เกิดการ 

ชํารุดจากระยะเวลาที่ใช้งานมานานมากและไม่สามารถซ่อมแซมได้ แต่เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้
ในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลและการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ 
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้
เสนอขอให้สภาฯพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณต่อไป 

  ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนได้พิจารณาตามท่ีผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหาร
เสนอมา และแจ้งให้ทราบว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และสอบถามว่ามีท่าน
ใดประสงค์อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 

  ที่ประชุม -นายกัณหา ธนะวงค์ สมาชิกสภาฯและรองประธานสภาฯ กล่าวกับท่านประธานสภาและแจ้งที่
ประชุมว่าครุภัณฑ์ทั้งสองรายการที่จะขอจัดซื้อใหม่นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในภาพรวมด้วย ใน
ส่วนตัวแล้วเห็นดีด้วยอย่างยิ่ง 

  ประธานสภาฯ สอบถามว่ามีท่านใดประสงค์อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจ
นับจํานวนองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบตามจํานวนแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ 
โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง อนุมัติตามที่เสนอมาทุกประการ โดยท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและแจ้งให้ตัวแทนผู้บริหารแจ้งรายละเอียดการ
โอนงบประมาณรายการต่อไป 

นายศรรัก รินทร์รัชต กล่าวกับท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขอเสนอให้พิจารณาโอนและแก้ไข
(นักวิชาการพัสดุ)  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณอีกรายการ ในส่วนของกองช่าง ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
1.โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านต้นกอก บริเวณบ้านนายเดช เกี๋ยนคํา – บ้านนาย

นิตย์ แก่นธิยา ตั้งไว้จํานวน 87,500 บาท  
มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จํานวน 87,500บาท ผู้บริหารเสนอขอให้พิจารณาโอน

ลดในครั้งนี้ จํานวน 18,500 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง 
2.วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้จํานวน 50,000 บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จํานวน

42,985 บาท ผู้บริหารเสนอขอให้พิจารณาโอนลดในครั้งนี้ จํานวน 13,100 บาท  
รวมงบประมาณท่ีเสนอขอโอนลดทั้งสองรายการ จํานวน 31,600 บาท เพื่อเสนอขอ 

อนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงขึ้นใหม่ 4 รายการคือ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังเพ่ิมไว้ 4,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
1.)จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 จํานวน 1 ตวั เป็นเงิน 4,500 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้ังเพ่ิมไว้ 22,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็น 
1.)ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 

กว่า 19 นิ้ว) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท 
 

2.)ค่าจัดซื้อ.../ 
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2.)ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,600 บาท 

3.)ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท 

นายก อบต.  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากมีพนักงานส่วนตําบลในตําแหน่งนายช่างโยธาย้ายมาดํารงตําแหน่ง 
ใหม่มีความจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําเกี๋ยน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เสนอขอให้สภาฯพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณต่อไป 

  ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนได้พิจารณาตามท่ีผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหาร
เสนอมามีท่านใดประสงค์อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจนับ
จํานวนองค์ประชุมเม่ือเห็นว่าครบตามจํานวนแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ 
โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษ  

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง 7 คะแนนเสียง อนุมัติตามที่เสนอมาทุกประการ โดยท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน งดออกเสียง 

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป 
4.3 กิจการที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล    

ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบในวาระนี้ยังไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาเพ่ิมเติม และได้สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอ 
ญัตติเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงแจ้งที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติอื่นๆ 
   5.1 แนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)  
ประธานสภาฯ แจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางสุภาพร ชิณะวงศ์ นักวิเคราห์นโยบายและแผนฯกล่าวกับท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรมส่งเสริมการ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงที่มีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 โดยยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถิ่น แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่
ในช่วงที่จะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)โดยคณะกรรมการ
พัฒนาในการจัดทําแผนจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีแนวทางให้ชุมชน/หมู้บ้าน จัดทําประชาคมเพ่ือจัดทําแผนโดยให้ดําเนินการ
ตามมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ดังนั้นจึงรบกวนให้ทุก
หมู่บ้านจัดทําประชาคมเพ่ือเสนอแผนงาน/โครงการ ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของประชาชน จัดส่งมาให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนและคณะกรรมการพัฒนาดําเนินการตามห้วงปฏิทินการจัดทําแผนที่กําหนดและจะต้อง
ประสานแผนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านตามห้วงระยะเวลาดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภาฯ  สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอเชิญได้ 
ที่ประชุม  -นายปรีชา ดีสม ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 4 กล่าวกับท่านประธานและแจ้งที่ประชุมทราบว่า  

ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงการจัดทําแผนชุมชนอยู่แล้วทุกหมู่บ้าน ก็สามารถที่จะบูรณาการในการจัดทํา 
ประชาคมได้พร้อมกัน 

ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องจะได้จัดทําประชาคมครั้งเดียวได้ทั้งสองแผน ในส่วนตัวแล้ว 
คิดว่าแผนชุมชนเราสามารถบรรจุทุกแผนงาน/โครงการที่ชาวบ้านเสนอ หากเราจําเป็นต้องดําเนินการ 
 

ในอนาคต.../ 
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ในอนาคตก็ไม่ต้องมาคิดใหม่สามารถนํามาดําเนินการได้ เพราะแผนพัฒนานั้นเราจะบรรจุแผนงาน/
โครงการมากเกินตัวไม่ได้ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของงบประมาณและต้องมีการประเมินผลใน
ภายหลังด้วย ก็ขอให้ทุกหมู่บ้านได้ดําเนินการและจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนตามห้วง
ระยะเวลาที่กําหนดต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.2 เรื่องจากผู้บริหาร 

ประธานสภาฯ  แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้เป็นญัตติอื่นในเบื้องต้นทางผู้บริหารมีเรื่องใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ก็ขอเชิญแจ้งได้ 

นายก อบต.  กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
     1.เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ทางจังหวัด

ได้ออกประกาศในการควบคุมป้องกันและให้ดําเนินการตามมาตรการต่างๆเป็นฉบับที่ 5 แล้ว ก็ขอให้
ทุกส่วนเกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ทั่วกันและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

     2.เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าหมอกควัน ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ําทุกหมู่บ้านต้อง
ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมป้องกันและจังหวัดน่านกําหนดระยะเวลาห้ามมิให้
มีการเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ก็ขอให้ทุก
ส่วนเกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่ว
กันและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

     3.เรื่องโครงการระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล พลังงานจังหวัดน่านแจ้งทุกหมู่บ้านหาก
มีความประสงค์จะดําเนินการให้จัดส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ แต่ต้องเข้าตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนด เช่นเป็นกลุ่มเกษตรกร มีเอกสารสิทธิ์ มีการรับรองปริมาณน้ําว่ามี
เพียงพอและอีกหลายประการรายละเอียดตามเอกสาร 
     4.เรื่องกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดน่าน(กอ.รมน.)จะจัดประชุมแกนนําทุก
หมู่บ้านเพื่อรับทราบเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามที่เกิดข้ึนกับประชาชน ซึ่งกําหนดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 09.00น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน จึงแจ้งให้ผู้นําทุกท่านทราบ
เข้าร่วมประชุมต่อไป 

5.เรื่องโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นโครงการตามพระราชดําริ ในพ้ืนที่ตําบลน้ําเกี๋ยนมี 2 พ้ืนที่
คือแบบที่มีเอกสารสิทธิ์ ผ่านทางสํานักงานพัฒนาชุมชน มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการโดยมี
นายจิตติกร ลําทะสอน ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ําเกี๋ยนใต้ หมู่ที่ 1 เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่ดําเนินการอยู่หมู่ที่ 4 
และแบบที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่โครงการ คทช.จํานวน 1 รายคือนายเกตุ ดีปาละ ราษฎร
บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 5 ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว มีพื้นที่อยู่บ้านหมู่ที่ 5 ซึ่งได้ร่วมกับผืที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายได้ไปตรวจพื้นที่มาแล้วหลายครั้ง ไม่มีงบประมาณดําเนินการในเบื้องต้นขอให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลสนันสนุน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการหลายฝ่ายจะได้ไปตรวจพื้นที่กําหนด
แผนการดําเนินการต่อไป 

     6.เรื่องงานกาชาดและของดีจังหวัดน่าน ทางจังหวัดกําหนดจัดงานตามปกติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 
14 มีนาคม 2564 ณ ริมน้ําน่านบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ และขอความร่วมมือในการ
สนับสนุนสลากกาชาดด้วย ในการนี้มีการออกร้านของแต่ละส่วนราชการ ในปีนี้ของอําเภอภูเพียงมี
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําแก่นเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.3  เรื่องอ่ืนๆ…/ 
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  5.3  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  แจ้งว่าในวาระนี้ขอให้ส่วนราชการต่างๆและผู้นําชุมชนหรือที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้ง 

ให้ที่ประชุมทราบอีกก็ขอให้แจ้งได้  
ที่ประชุม  -นายณรงค์กร  ดีสุยา พยาบาลวิชาชีพฯกล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  

ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนได้แจ้งเรื่องมาตรการในการควบคุมป้องกันการ
ระบาดของโควิด -19 ขอแจ้งเพ่ิมเติมว่าประชาชนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งคําสั่งจะเป็นวันต่อ
วัน เช่นในการเดินทางมาจากพ้ืนที่ต่างๆจะต้องดูตามรายละเอียดของจังหวัดนั้นๆเช่นจะต้องรายงาน
ตัว หรือต้องกักตัว ในการนี้ก็ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนที่ได้ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายทุกระยะตลอดมา 

ที่ประชุม  -นายปรีชา  ดีสม ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 4 กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุม 
ทราบว่าเรื่องการสรรหาอาสาสมัครเกษตรกรประจําหมู่บ้าน(อกม.)นั้นทราบมาว่าจะมีค่าตอบแทน 
ด้วย ดังนั้นสําหรับผู้นําที่มีค่าตอบแทนอยู่แล้วก็คงจะสมัครไม่ได้ขอให้แต่ละหมู่บ้านสรรหาผู้ที่ไม่มี
ค่าตอบแทนจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง  

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องต่างๆและสอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถาม 
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมก็ขอเชิญได้เมื่อเห็นว่าไม่มีใดเสนอ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและกล่าว
ปิดการประชุม 

ปิดการประชุมเวลา 16.40 น. 
การประชุมครั งต่อไป ที่ประชุมไม่ได้กําหนด 
 
                            ส.ต.อ.เสงี่ยม  สายอุทธา  ผู้บันทึกการประชุม 
                  (เสงี่ยม  สายอุทธา) 
                             ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ       
                       3 กุมภาพันธ์ 2564 
 
   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
แล้วในการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
           สมพงษ์  กันทะ     ประธานคณะกรรมการฯ                 พัฒน์  คํานนฐี     กรรมการ 
       (นายสมพงษ์  กันทะ)        (นายพัฒน์  คํานนฐี) 
           ไชยรัตน์  ดีอ่ินคํา   กรรมการ    .     ขันทอง  ดีพิชัย    กรรมการและเลขานุการฯ 
       (นายไชยรัตน์  ดีอ่ินคํา)        (นางขันทอง  ดีพิชัย) 
 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
                                                                           ยงยุทธ  ดีคําวงค์  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                        (นายยงยุทธ  ดีคําวงค์) 
                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําเกี๋ยน 
                15 กุมภาพันธ์ 2564 
 


